

การดำเนินการพื้นฐานที่จำเป็น

สุขภาพและความปลอดภัย ในที่ทำงาน

สุขภาพและความ
ปลอดภัยในที่ทำงาน:
ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนมีบทบาท!



พันธกรณีข้อที่ 5 ของแถลงการณ์ ของ VINCI "ร่วมมือกัน สู้อุบัติเหตุ เป็นศูนย์"

ปฏิญญาร่วมของซาวิเยร์ อุยลาร์ด
(Xavier Huillard) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ VINCI
และคณะกรรมการยุโรป

ความมุ่งมั่นในวัตถุประสงค์ "ปลอดภัยเป็นศูนย์" เป็นหัวใจสำคัญของแถลงการณ์
ของ VINCI แถลงการณ์ฉบับนี้ ซึ่งได้รับการบัญญัติร่วมกับคณะกรรมการ
ยุโรปของกลุ่มบริษัท แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาาร่วมกันในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว

แถลงการณ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกรอบอ้างอิงสำหรับการดำเนินการ
พื้นฐานที่จำเป็นต้องนำมาปฏิบัติ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อความก้าวหน้า
และการระดมความคิดเพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทต่างๆของกลุ่มในด้าน
การปกป้องสุขภาพ และการป้องกันความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

แถลงการณ์ฉบับนี้ยืนยันความเชื่อมั่นร่วมกันของเราว่าความก้าวหน้าจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อ งานทุกคนและตัวแทนพนักงานร่วมมือกันส่งเสริมวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยของเราเท่านั้น

ที่ เรย-มาลเมซง

วันที่ 1 มิถุนายน 2017

ซาวิเยร์ อุยลาร์ด (Xavier Huillard)
ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ VINCI

นูเรดดีน บูดเจนิบา (Noureddine Boudjeniba)
เลขาธิการคณะกรรมการยุโรป



ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนมีบทบาท

สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นเรื่องของงานทุกคน และทุกคนต้องมีส่วนร่วม

ผู้จัดการแต่ละคนต้องรับประกันความปลอดภัยและสุขภาพของงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน ความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายสุขภาพและความปลอดภัยจะ

งานแต่ละคน ไม่ว่าจะในระดับชั้นไหน ต้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่ในบริเวณที่ทำงานด้วย

ทุกคนต้องทราบและปฏิบัติตามวิธีการทำงานและกฎสำหรับความปลอดภัย และต้องใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และสวมใส่อย่างถูกต้อง

งานทุกคนต้องรายงานทุกสถานการณ์อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยจะเกิดขึ้นซึ่งตนสังเกตเห็น ต่อนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบทันที จะไม่มีงานคนใดถูกตำหนิเพราะการรายงานดังกล่าว

ความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะช่วยในการระดมทักษะ แรงจูงใจ และศักยภาพในทางสร้างสรรค์ของผู้ที่มีบทบาททุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัย การปกป้องสุขภาพและสภาพแวดล้อมการทำงาน ต้องได้รับการส่งเสริมและใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมในด้านนี้ทั้งภายในกลุ่มบริษัทของเราและต่อบริษัทภายนอก



ให้ตัวแทนพนักงานมีส่วนร่วม

ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญ ตัวแทนพนักงานของแต่ละหน่วยงานต้องได้รับข้อมูลอย่างโปร่งใส และสามารถเสนอแนวคิดในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน และป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและอันตรายจากการประกอบอาชีพ

การดำเนินการพื้นฐานที่จำเป็น

การดำเนินการเหล่านี้
ต้องทำในสถานที่ทำงาน
ทุกแห่งของกลุ่มบริษัท



การดำเนินการเหล่านี้ทำให้ผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยมีความก้าวหน้า
สิ่งแรกที่ต้องทำคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การบริหารจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นำไปใช้กับทุกสถานการณ์การทำงาน

อุปกรณ์ป้องกัน

แต่ละหน่วยงานมอบอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับสถานการณ์การทำงานให้กับงานทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยอุปกรณ์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ในประเทศ และการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยให้กับงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน วิธีการและการจัดระบบการทำงาน

ขั้นตอนและวิธีการทำงานรวมมาตรการป้องกันที่วิเคราะห์จากการประเมินความเสี่ยง หน่วยงานต่างๆของกลุ่มบริษัทดำเนินการจัดระบบการทำงานที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยและปกป้องสุขภาพของงาน

การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่เหมาะสม แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความตระหนักให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน และมาตรการที่จำเป็นในการลดหรือจัดความเสี่ยงเหล่านี้ ในช่วงเวลาทำงาน งานจะได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยรับคำแนะนำและคำอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งหรือภารกิจของตน สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือทุกคนในสถานที่ทำงานต้องเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัย

การดำเนินการเพื่อความก้าวหน้าและการระดมความคิดที่ต้องดำเนินการ

คำนึงถึงบุคลากรทุกคนในสถานที่ทำงาน

วัตถุประสงค์ "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" ไข้กับงานของ VINCI ตลอดจนผู้ร่วมงาน ชั่วคราวและผู้ร่วมงานจากภายนอก ซึ่งต้องได้รับสิทธิจากเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่เทียบเท่ากันในสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง เพื่อความสอดคล้องของข้อผูกพันนี้ บริษัทของกลุ่มจะแนะนำแนวทางผู้รับเหมาช่วงในกระบวนการปรับปรุงของบริษัทรับเหมาช่วง

การพัฒนานโยบายด้านอาชีวอนามัยในการทำงาน

แต่ละหน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงสภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการพิจารณาถึงระบบการทำงานที่ช่วยลดความยากลำบาก และพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน โดยเฉพาะการป้องกันความเสี่ยงด้านสังคมและจิตใจ

การติดตามผลและการแบ่งปันข้อมูล

เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าที่แท้จริงและยั่งยืน ผลลัพธ์ของการดำเนินการของบริษัทได้รับการวัดผลโดยตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ นำเสนอที่ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีที่อาจปรับปรุงผลลัพธ์เหล่านี้

อุบัติเหตุใดๆที่เกิดขึ้นภายในบริษัท ต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและทั่วถึงร่วมกับตัวแทนพนักงาน ต้องมีการระบุถึงสถานการณ์ความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่เกือบจะเกิดขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุ และยังไปกว่านั้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

ปฏิญญานี้มีวัตถุประสงค์โดยทั่วไปเพื่อส่งเสริมการกระจายข้อมูลที่ดีสำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน และย้ำเตือนถึงความสำคัญของการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การนำปฏิญญาไปใช้

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการกระจายอำนาจของกลุ่มบริษัท และเพื่อปรับการดำเนินการให้ใกล้ชิดกับความเป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายในแต่ละสายงานจะมีการกำหนดและนำพันธกรณีด้านสุขภาพและความปลอดภัยมาใช้เพื่อกระตุ้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายบริหารจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของงานในเขตรับผิดชอบของตนอย่างเป็นรูปธรรม

ตามข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ของคณะกรรมการยุโรปของ VINCI ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงาน อุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และโรคจากการทำงานจะถูกส่งไปยังสำนักของคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

ปฏิญญานี้ได้รับการแปลภาษาของประเทศที่มีผู้แทนในคณะกรรมการยุโรปทุกประเทศ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวางภายในกลุ่มบริษัท

สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน: ทุกคนมีส่วนร่วม !

ความปรารถนาของเรา:
ส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกัน
ในด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยในที่ทำงาน



ความสำเร็จ
ที่แท้จริงคือ
ความสำเร็จ
ที่แบ่งปันได้